



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
สายงานบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

ด้วยคณะกรรมการให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถอธิบาย ตรวจสอบได้ โดยให้ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งชั้น ครึ่งขั้น และสองชั้น ในที่เปิดเผยให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการประเมินซึ่งกำหนดไว้ปีละ ๒ ครั้ง

อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๖๗๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) สายงานบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ดังนี้

๑. ระดับดีเด่น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ
นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร	รอง ผอ.สพท.	รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ
นางสาวทศพร ทักษิมา	รอง ผอ.สพท.	รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ
นายโกสินทร์ บุญมาก	รอง ผอ.สพท.	รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐธิดา ตรงดี	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังสี	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวผ่องศรี สมยา	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจิรา ลังกา	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณปภัช บุญสมศรี	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจามรี เชื้อชัย	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกชพร พันธุ์ศิริ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

(นายไตรรัตน์ โคสสุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ
นายประติภาส นิสา	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายสมรุต หรุจันทร	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายทองศักดิ์ ศรีมันตะ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกานดา อีมา	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายธนา ฐศรีวรรณ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาธิตา จันทนป	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไตรรัตน์ โคนะสุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ